

TỈNH ỦY HÀ GIANG  
BAN TUYÊN GIÁO

\*

Số 786- CV/BTG  
V/v định hướng công tác nắm bắt,  
báo cáo tình hình dư luận xã hội  
tháng 7-2017 trên địa bàn tỉnh

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2017

- Kính gửi:*
- Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh,
  - Các đồng chí thành viên Bộ phận nghiên cứu dư luận xã hội,
  - Các đồng chí công tác viên dư luận xã hội của tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh và tình hình thực tiễn; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đồng chí thành viên Bộ phận nghiên cứu dư luận xã hội, công tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, bên cạnh nhiệm vụ nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội của tổ chức, ngành, địa phương, đơn vị (*Nơi sinh sống và công tác*), cần chú ý nắm bắt, phản ánh thêm dư luận đánh giá, nhận xét về một số vấn đề trọng tâm sau:

1- Nắm dư luận xã hội của nhân dân về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ thiệt hại thiên tai của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

2- Nắm dư luận xã hội của nhân dân về việc đền bù (bồi thường) nhằm khắc phục thiệt hại cho người dân khi những công trình đang thi công làm ảnh hưởng, gây thiệt hại đến diện tích đất ở, canh tác, thủy lợi của người dân.

3- Nắm dư luận xã hội về các hoạt động được tổ chức và diễn ra nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (Các hoạt động kỷ niệm, thăm hỏi, tặng quà của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có thiết thực, chu đáo, đầy đủ không. Đặc biệt, chú ý nắm dư luận về việc một số phần tử xấu lợi dụng thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27-7, xúc giục, kích động người dân lấy nghĩa là thương binh, thân nhân của liệt để đòi hỏi quyền lợi, nói xấu Đảng, Nhà nước nhằm gây rối an ninh trật tự; dư luận về những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng không đúng chế độ, chính sách...)

4- Nắm dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện việc “nói đi đôi với làm” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 10-11-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*Về tăng cường giám sát việc thực hiện nói đi đôi với làm đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở tỉnh*” gắn với việc thực hiện Kết luận 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về *Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”*; công tác tổ chức cán bộ... ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.



5- Tiếp tục nắm dư luận xã hội về công tác khám, chữa bệnh ở các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa khu vực các huyện (Về tinh thần trách nhiệm, thái độ đón tiếp, việc khám chữa bệnh, tư vấn hướng điều trị cho bệnh nhân và gia đình của các y, bác sỹ; nắm bắt dư luận xã hội về việc thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế; về chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh). Dư luận về công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ sức khỏe sinh sản, phòng, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới.

Sau khi nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, các đồng chí gửi báo cáo kết quả nắm bắt tình hình dư luận xã hội tháng 7-2017 về phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

*Thời gian nhận báo cáo:* Chậm nhất ngày **23-7-2017**.

*Hình thức gửi báo cáo:* Bằng văn bản qua bưu điện; gửi qua địa chỉ hòm thư điện tử công vụ; thông tin qua điện thoại.

*Địa chỉ gửi:*

- Phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Địa chỉ hòm thư công vụ điện tử của tỉnh: [htquyen.btgtu@hagiang.gov.vn](mailto:htquyen.btgtu@hagiang.gov.vn), [hthang.bnctu@hagiang.gov.vn](mailto:hthang.bnctu@hagiang.gov.vn);
- Thông tin, phản ánh qua điện thoại:

Đồng chí: Hoàng Thị Quyên, Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất Bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số điện thoại: **0913.298.898**.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Chuyên viên phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số điện thoại: **0949.418.385**.

Sau khi nhận được công văn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Phòng Tuyên truyền – Báo chí - Xuất Bản,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Hưng**